

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของกองกฎหมาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(รอบ ๖ เดือน ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

- ๑) งานวินัยและอุทธรณ์ร้องทุกข์ กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับ	รายละเอียดโดยสังเขป	ผลการดำเนินงาน
๑	<p>ผู้ถูกกล่าวหา : นาย อ. และนาย น. สังกัด คณะศึกษาศาสตร์</p> <p>ประเด็น : จัดโครงการโดยไม่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน ระบุวันที่จัดกิจกรรมโครงการไม่ตรงกับวันที่มีการจัดจริง ออกหลักฐานการรับเงินค่าลงทะเบียนเป็นใบสำคัญรับเงินแทนใบเสร็จรับเงิน และไม่นำส่งเงินค่าลงทะเบียนให้แก่มหาวิทยาลัย ในทันที จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำระบบออนไลน์ โดยที่ยังไม่ได้ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ลงนามในข้อตกลงการรับทุนร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยไม่ได้รับมอบอำนาจจากมหาวิทยาลัย จัดทำหนังสือเพื่อนำส่งใบสำคัญรับเงินให้แก่หน่วยงานภายนอกและลงนามในหนังสือดังกล่าว โดยไม่มีอำนาจ</p>	สอบสวนแล้วเสร็จ และมีคำสั่งลงโทษ วินัยไม่ร้ายแรง (พฤติการณ์ไม่เป็นการทุจริต)
๒	<p>ผู้ถูกกล่าวหา : นาง ม. สังกัด คณะเศรษฐศาสตร์</p> <p>ประเด็น : เบิกจ่ายค่าทำบุญและค่าพวงหรีดอันเป็นเท็จ และไม่นำส่งเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษา เป็นเหตุให้นักศึกษาไม่มีชื่อในระบบทะเบียน</p>	สอบสวนแล้วเสร็จ และมีคำสั่งลงโทษ ไล่ออก
๓	<p>ผู้ถูกกล่าวหา : นาย ศ. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์</p> <p>ประเด็น : เรียกเก็บเงินที่มีการเบิกจ่ายให้กับนักเรียนทุนตามโครงการพัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) จ่ายเข้าบัญชีส่วนตัวของตนและขาดปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุอันสมควร</p>	สอบสวนแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำ คำสั่งลงโทษ

ลำดับ	รายละเอียดโดยสังเขป	ผลการดำเนินงาน
๔	<p>ผู้ถูกกล่าวหา : นาย ก. นาง ว. นางสาว ศ. นางสาว ว. นาง ส. และนางสาว ส. สังกัด คณะนิติศาสตร์ นางสาว ช. นาง ก. สังกัด กองคลัง</p> <p>ประเด็น : ทำสัญญาเช่ารถยนต์ เบิกจ่ายเบี้ยประชุม และจัดพิธีมาปนกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด และบางรายการ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์</p>	อยู่ระหว่าง การสอบสวน
๕	<p>ผู้ถูกกล่าวหา : นาย ณ สังกัด คณะเภสัชศาสตร์</p> <p>ประเด็น : เบิกค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาเกินกว่าที่ปฏิบัติงานจริง</p>	สอบสวนแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง ทบทวนข้อมูล
๖	<p>ผู้ถูกกล่าวหา : นาย ด. สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์</p> <p>ประเด็น : พบความผิดปกติของข้อมูลรายรับรายจ่ายเงินค่าธรรมเนียมขอ สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไม่ตรงกับจำนวนนักศึกษาที่ขอสอบ</p>	อยู่ระหว่างทบทวน กรรมการสอบสวน

2) หน่วยจัดการเรื่องร้องเรียน และ งานคดีและนิติกรรม กองกฎหมาย ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
 การทุจริตและประพฤติมิชอบในช่วงเวลา ดังกล่าว

